



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๕๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๓๕ ปีที่ ๒๙
ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.บูรณาการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน
- ❖ เขตบางคอแหลมแก้ไขความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนริมคลอง

❖ กทพ.บูรณาการจัดสวัสดิการสังคมช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทพ. กล่าวถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักพัฒนาสังคม มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและการจัดสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าว ด้วยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานแพทย์ สำนักรงการแพทย์ สำนักรงสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชน เช่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา เพื่อดำเนินการร่วมกันตามบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน และคนเร่ร่อน ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบบริการ ด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้ารับบริการ กรณีผู้สมัครใจเข้ารับบริการแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ ให้กับผู้เข้าพักอาศัย นอกจากนั้น ยังได้แจกเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ การให้บริการจัดหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มคนเร่ร่อน จะต้องมีความสมัครใจและมีความต้องการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ หากพบการเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิต เจ้าหน้าที่จะนำส่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ส่วนกรณี กลุ่มคนขอทาน หากประชาชนพบเห็น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๓๐๐ เพื่อเข้า ดำเนินการจับกุม เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๗

❖ เขตบางคอแหลม ...

❖ **เขตบางคอแหลมแก้ไขความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนริมคลอง**

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. กล่าวกรณีประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองบางโคล่สาร ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการสร้างเขื่อนกันริมคลองบางโคล่สาร เกรงแรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มทำเขื่อน อาจส่งผลให้สิ่งก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวแตกร้าวว่า งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองบางโคล่สาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จากถนนพระรามที่ ๓ ถึงจุดที่กำหนด โดยในการก่อสร้างเขื่อนฯ ได้ทำประชาพิจารณ์ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบบริเวณริมคลองบางโคล่สาร พบผู้รับจ้างได้ตอกเสาเข็มตามระยะแนวที่กำหนด รวมทั้งได้เจรจากับเจ้าของอาคารที่ได้รับความเสียหาย เพื่อหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ตลอดจนประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างยินดีที่จะชดเชย หรือซ่อมแซมให้ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนฯ และได้แจ้งให้เจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบรับทราบและยินยอมตามที่แจ้งในเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนฯ ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการก่อสร้างให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองทราบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร